

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 257 /STTTT-TTBCXB
V/v phản hồi thông tin báo chí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: UBND huyện Krông Pắc.

Ngày 19/3/2019, báo điện tử Nhân đạo & Đời sống có bài viết: *Ai 'chống lung' cho giàn khoan hút cát gây sạt lở bờ sông?*. Bài báo phản ánh về việc khai thác cát bằng giàn khoan đã bị nghiêm cấm, nhưng ở đoạn sông chảy qua xã Vụ Bồn, huyện Krông Pắc, doanh nghiệp vẫn ngang nhiên dùng máy khoan hút cát cắm sâu vào bờ sông mà không hề bị xử lý. (Link bài viết: <http://baonhandao.vn/ban-doc/dak-lak-ai-chong-lung-cho-gian-khoan-hut-cat-gay-sat-lo-bo-song-19617>)

Căn cứ Điều 43, Chương IV, Luật Báo chí 2016 về phản hồi thông tin báo chí; Thông báo Kết luận số 226/TB-UBND, ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh tại buổi họp bàn về phương thức tổ chức họp báo định kỳ; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các phòng ban chuyên môn liên quan có báo cáo phản hồi bằng văn bản gửi UBND tỉnh (qua Phòng Khoa giáo Văn xã – Văn phòng UBND tỉnh), gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 27/3/2019 để phản hồi thông tin cho báo chí; đồng thời gửi Trung tâm Quản lý Công thông tin điện tử tỉnh, số 59 Nơ Trang Long, thành phố Buôn Ma Thuột để đăng tải.

Với nội dung trên, đề nghị lãnh đạo đơn vị quan tâm thực hiện./.

Như
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Nguyễn Tuấn Hà - PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống;
- Phòng KGVX - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTBCXB, Cổng TTĐT tỉnh.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Tý

Ai ‘chống lưng’ cho giàn khoan hút cát gây sạt lở bờ sông?

Việc khai thác cát bằng giàn khoan đã bị nghiêm cấm, nhưng ở đoạn sông chảy qua xã Vụ Bản, huyện Krông Pắc, doanh nghiệp vẫn ngang nhiên dùng máy khoan hút cát cắm sâu vào bờ sông mà không hề bị xử lý.... Ai “chống lưng” cho việc này?

Theo phản ánh của người dân, phóng viên đã có chuyến thực tế để ghi nhận thực trạng trên. Khi có mặt tại đoạn sông chảy qua xã Vụ Bản, huyện Krông Pắc, chúng tôi ghi hình được một sà lan chở cát mang logo Cty TNHH Hà Bình (số hiệu ĐL-HB 06), đang được sử dụng để chuyên chở cát. Điều đáng nói là cách bãi tập kết cát chừng 60m, một sà lan không số hiệu, được độ chế lắp dàn khoan với 2 ống xả đang ngang nhiên “đi” thẳng mũi khoan vào bờ hút cát.

Chiếc sà lan được tiến sát bờ và độ chế kiểu dàn khoan, 2 chiếc sà lan được móc nối vào nhau cố định. Việc phân chia nhiệm vụ của từng người trên sà lan này cũng rất gọn lẹ, chỉ trong vòng vài phút công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Một người được phân công điều khiển máy khoan, 2 người còn lại trông coi 2 vòi rồng phun cát. Sau khi mũi khoan được đi sát vào bờ, tiếng nổ bắt đầu nặng dần đều. Chỉ trong tích tắc chiếc sà lan này như đã quen nhịp, vào guồng và dần “nuốt gọn” hàng trăm khối cát khổng lồ.

Tiếng máy càng nổ vang, 2 vòi rồng càng phun mạnh dần. Nhìn vào đồng hồ trên tay, chỉ chừng hơn 20 phút, chiếc sà lan này đã hút đầy tràn khoang cát trên sà lan (1 sà lan cỡ trung bình có sức chứa 40-50 m³ cát). Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, khả năng “nuốt” siêu nhanh giàn máy khoan này.

Sau khi sà lan mang số hiệu ĐL-HB 06 “ăn no” cát, lại nổ máy di chuyển về bãi tập kết cách đó gần 100m. Sau khi hút cát lên bờ, sà lan này lại tiếp tục ghép đôi với sà lan có giàn khoan để tiếp tục “tuồn” cát lên bờ. Quy trình cứ lặp đi lặp lại đến hết ngày. Theo ước lượng của chúng tôi, mỗi ngày chiếc sà lan này có thể “rút ruột” khoảng 300-400 m³ cát, tại bờ sông Krông Pắc.

Hậu quả để lại của mỗi lần giàn khoan hút cát là bờ sông bị xói sâu vào, có thể gây sạt lở bất kỳ lúc nào. Hoạt động này diễn ra công khai, nhưng các hộ dân sống xung quanh chỉ biết “thờ dài” bất lực.

Sau khi ghi nhận thực tế hoạt động “ngang nhiên” dùng giàn khoan khai thác gây sạt lở bờ sông nghiêm trọng, phóng viên có buổi liên hệ làm việc với ông Lê Viết Nhượng – Chủ tịch UBND xã Vụ Bản, huyện Krông Pắc thì ông trả lời thờ ơ rằng: “Xã chỉ có thẩm quyền được xử lý nếu bến bãi của đơn vị sai quy định. Mọi vấn đề khác chỉ được theo dõi, báo cáo lên cấp trên. Hiện tại tôi vẫn chưa được báo cáo về việc doanh nghiệp Hà Bình dùng giàn khoan vào việc hút cát”.

Còn thực tế vấn đề liên quan đến việc khai thác cát trên địa bàn thì ông Nhượng khẳng định đã giao cho một phó chủ tịch xã quản lý, chịu trách nhiệm báo cáo lên cấp trên.

Khi PV cùng cán bộ địa chính xây dựng xã Vụ Bản về tận hiện trường khai thác chứng kiến bằng mắt thường những đoạn bờ sông đang sạt lở nghiêm trọng thì PV chỉ nhận được câu trả lời rằng “gần một năm qua xã vẫn chưa có một báo cáo nào bằng văn bản về tình hình khai thác của doanh nghiệp Hà Bình, mà chỉ báo cáo bằng “miệng” hoặc qua điện thoại”. Được biết, cứ cách hai hoặc ba tháng lại có đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm đại diện Phòng TNMT huyện, Phòng kinh tế, hạ tầng, Chi cục thuế, Công an huyện, làm việc với các doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn, trong đó có Cty TNHH Hà Bình.

Để làm rõ thêm những vấn đề trên, PV đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Xuân Hưng - Trưởng Phòng TNMT huyện Krông Pắc. Ông Hưng cho biết chưa nhận được bất cứ thông tin nào về việc Cty TNHH Hà Bình dùng giàn khoan để khai thác cát, cũng như thông tin về việc đơn vị này khoét sâu vào bờ sông gây sạt lở nghiêm trọng.

“Việc doanh nghiệp Hà Bình, dùng giàn khoan khai thác tôi mới nghe lần đầu tiên”, ông Hưng trả lời.

Cũng theo ông Hưng, doanh nghiệp Hà Bình (Cty TNHH Hà Bình), được UBND tỉnh Đắk Lắk, cấp phép hoạt động, khai thác dọc dòng sông Krông Pắc, có chiều dài 14km.

“Trong đề án khai thác, tất cả các doanh nghiệp chỉ được cấp phép khai thác dưới lòng sông, không được hút vào bờ và không được phép sử dụng giàn khoan để khai thác cát”, ông Hưng khẳng định.

Điều khiến dư luận hoài nghi là tại sao Cty TNHH Hà Bình được cấp phép hoạt động gần một năm nay, ngang nhiên khai thác, hút cát vào bờ trái quy định, thậm chí dùng giàn khoan trái phép mà không bị phát hiện xử lý. Phải chăng cơ quan chức năng nơi đây đang cố tình “làm ngơ” cho Công ty TNHH Hà Bình khai thác gây sạt lở nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh bờ sông Krông Pắc (!?)

Dư luận chờ câu trả lời của cơ quan chức năng có thẩm quyền ở tỉnh Đắk Lắk.

Báo điện tử Nhân đạo & Đời sống sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Phương Nam

68 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: **092 1050 558**

Email: nhandaodientu@gmail.com; baonhandaotaynguyen@gmail.com

Liên hệ: **097 5427 839** (Ms Phạm Lan)